

toàn thể cán bộ, đảng viên ở nông thôn và quần chúng xã viên hiểu rõ tình hình và nhiệm vụ mới, thấy rõ khó khăn chung về lương thực của cả nước hiện nay, có ý thức tận dụng mọi khả năng lao động và đất đai để ra sức đẩy mạnh sản xuất lương thực, bảo đảm đủ lương thực chi dùng cho địa phương mình, đơn vị mình và làm tròn nghĩa vụ đóng góp ngày càng nhiều lương thực cho Nhà nước.

b) Về mặt sản xuất, phải chỉ đạo và tổ chức thu hoạch khẩn trương, kịp thời vụ, kết hợp chặt chẽ việc thu hoạch vụ chiêm xuân với sản xuất vụ mùa, thu hoạch với thu mua và nhập kho, bố trí kế hoạch vận chuyển, giao nhận hợp lý cho từng hợp tác xã. Trong thời gian này, các địa phương cần chỉ đạo thực hiện công tác thu hoạch và làm nhiệm vụ lương thực một cách tập trung, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất.

c) Các tỉnh cần đi sát hướng dẫn, giúp đỡ các Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, phối hợp các ngành có liên quan làm tốt chế độ hợp đồng hai chiều, thực hiện đúng các hợp đồng đã ký về mặt cung cấp vật tư hàng hóa cho các hợp tác xã nông nghiệp và nông dân, cũng như về mặt thu mua lương thực, thực hiện đúng chính sách giá khuyến khích mua ngoài kế hoạch gấp đôi giá chỉ đạo mua trong kế hoạch.

d) Tỉnh và huyện cần tập trung cán bộ có năng lực đưa xuống cơ sở để vừa giúp đỡ các hợp tác xã tổ chức thu hoạch vụ chiêm xuân, làm vụ thu và vụ mùa, vừa đôn đốc nhập kho, bảo đảm hoàn thành công tác lương thực trong thời gian nhanh nhất, bảo đảm phẩm chất lương thực tốt.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Lương thực và thực phẩm và các Ủy ban nhân dân địa phương cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện tình hình để kịp thời bổ khuyết những thiếu sót cho bên dưới.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 1979

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

VÔ CHÍ CÔNG

CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 200-TTg ngày 30-5-1979 về việc tổ chức huấn luyện, đào tạo sĩ quan dự bị trong học sinh các trường đại học tốt nghiệp năm 1979.

Căn cứ vào nghị định số 219-CP ngày 28-12-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị và quyết định số 179-CP ngày 24-4-1979 của Hội đồng Chính phủ về việc động viên số học sinh tốt nghiệp

đại học năm 1979 vào phục vụ trong quân đội. Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Thủ tướng Chính phủ quyết định cho số học sinh tốt nghiệp đại học năm 1979 tiếp tục ở lại trường học tập quân sự 3 tháng để đào tạo thành sĩ quan dự bị. Sau khi học xong chương trình huấn luyện quân sự sẽ được phong quân hàm sĩ quan dự bị, một số sẽ động viên vào phục vụ trong quân đội theo chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước; số còn lại sẽ nhận công tác tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học theo kế hoạch phân phối chung, được cấp chứng minh thư và đăng ký quản lý vào ngạch sĩ quan dự bị theo sắc lệnh số 11-SL ngày 28-4-1960 của Chủ tịch nước công bố về luật nghĩa vụ quân sự để làm nòng cốt cho công tác quân sự ở các cơ quan, xí nghiệp, trường học.

Thời gian huấn luyện sĩ quan dự bị được tính vào thời gian tập sự; chế độ được hưởng tương đương như học sinh các trường sĩ quan sơ cấp trong quân đội và vẫn do các trường đại học đảm nhiệm; phần chi phí chênh lệch do Bộ Quốc phòng đài thọ. Các khoản kinh phí bảo đảm huấn luyện quân sự vẫn thực hiện như các quy định đã ban hành.

Bộ Quốc phòng, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp hướng dẫn tổ chức thực hiện chỉ thị này.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1979

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ